

## สรุปข่าวประชาสัมพันธ์สำนักการระบายน้ำ

วันที่	หัวข้อข่าว	รายละเอียด
5 ม.ค. 47	ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ "ระบายน้ำ" ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล	ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ระบายน้ำ "ร่วมบริจาคโลหิต" ถวายเป็นพระราชกุศลในวันที่ 5 มกราคม 2547 ณ ชั้นล่างอาคารสำนักการระบายน้ำ
22 ม.ค. 47	กจน. สนน. ดอนรับคณะผู้แทนจากประเทศบังคลาเทศลงเรือชมคลองแสนแสบและเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย	นายยลโชค สุขมาก ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ ดอนรับคณะผู้แทนจากประเทศบังคลาเทศ จำนวน 9 คน เพื่อศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ วันที่ 22 มกราคม 2547 โดยจัดให้ลงเรือชมคลองแสนแสบและดูงาน ณ โรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์
28 ม.ค. 47	โครงการฝึกอบรมอาชีพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานสำหรับข้าราชการ และลูกจ้างกองจัดการคุณภาพน้ำ	โครงการฝึกอบรมอาชีพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานสำหรับข้าราชการและลูกจ้างกองจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ ณ ห้องทบทิม โรงแรมอินทราริเจนท์ กรุงเทพฯ
3 ก.พ. 47	เปลี่ยนสถานีสูบน้ำเป็นลานสันทนาการคนกรุง	สำนักการระบายน้ำสนับสนุนกิจกรรมการเดินแอโรบิคเพื่อสุขภาพในบริเวณสถานีสูบน้ำภาษีเจริญ
6 ก.พ. 47	กรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด ตรวจสอบสภาพคลองแสนแสบ	เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2547 พล.อ.รัตนะเฉลิม แสนยากร ประธานกรรมาธิการทหารสภาผู้แทนราษฎร และนายสหัส บัณฑิตกุล รพ.กทม. (ในขณะนั้น) นายยลโชค สุขมาก ผอ.สนน. (ในขณะนั้น) และ พล.อ.ชัยนันท เจริญศิริ ผู้บัญชาการหน่วยทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาโครงการขุดลอกคลอง พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพคลองแสนแสบ จากประตูระบายน้ำมีนบุรี ถึงพระโขนง
5 มี.ค. 47	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วมขังอุโมงค์ทางลอด	เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2547 นายสัญญา ชินนิมิตร (ผอ.กบน.) และนายณรงค์ เรืองศรี หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ได้เดินทางไปตรวจอุโมงค์แยกห้วยขวาง - สุทธิสาร
19 มี.ค. 47	ผอ. สนน. ตรวจสอบเยี่ยมสถานีสูบน้ำหลักริมแม่น้ำฝั่งธนบุรี	เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2547 นายยลโชค สุขมาก (อดีต ผอ.สนน.) และนายสัญญา ชินนิมิตร (อดีต ผอ.กบน.) ได้ออกตรวจสถานีสูบน้ำบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาท่วม
22 มี.ค. 47	วันน้ำโลก	กองจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันน้ำโลก ณ ห้องแกรนด์บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2547
1 เม.ย. 47	ผอ. สนน. และคณะศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างอุโมงค์ลิกรวบรวมน้ำเสียประเทศสิงคโปร์	เมื่อวันที่ 1 - 3 เมษายน 2547 นายยลโชค สุขมาก ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (ในขณะนั้น) และคณะได้เดินทางไปศึกษาดูงานโรงงาน Changi Water Reclamation ที่ประเทศสิงคโปร์
20 เม.ย. 47	การฝึกอบรมความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานด้านการระบายน้ำ และบำบัดน้ำเสีย	กองอาคารบังคับน้ำ สำนักการระบายน้ำ จัดโครงการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานด้านการระบายน้ำ และบำบัดน้ำเสีย แก่ข้าราชการและลูกจ้าง จำนวน 632 คน ระหว่างวันที่ 20 - 30 เมษายน 2547
19 พ.ค. 47	ข้าราชการและลูกจ้างที่ดูแลสถานีสูบน้ำเข้ารับการฝึกอบรมการใช้และซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่	เมื่อวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2547 นายยลโชค สุขมาก ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการใช้ และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ แก่ข้าราชการและลูกจ้างกลุ่มงานวิชาชีพด้านช่างกลและช่างไฟฟ้าที่ดูแลสถานีสูบน้ำจำนวน 80 คน ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 ศูนย์เยาวชนไทย - ญี่ปุ่นดินแดง
11 มิ.ย. 47	คณะสภมณฑลัญจระเรื่อน้ำศึกษาดูงานการป้องกันน้ำท่วม กทม. พร้อมลงเรือลัญจระลิ้มผัสพื้นที่จริงท่วม	เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2547 คณะสภมณฑลัญจระ เรื่อน้ำ ได้นำคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 30 คน รับฟังการบรรยายเรื่องการป้องกันน้ำท่วม จากนายสหัส บัณฑิตกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และจากนายยลโชค สุขมาก ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ (ในขณะนั้น)
23 ก.ค. 47	การเยี่ยมชมโครงการบำบัดน้ำเสียรวมระยะที่ 4	สำนักการระบายน้ำ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2547 นายสุรินทร์ จิรวិเศษย์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมชมโครงการบำบัดน้ำเสียและฟังการบรรยายสรุป
6 ส.ค. 47	เตรียมการรับสถานการณ์อุทกภัยของกรุงเทพมหานคร	นายธีรเดช ตั้งประพทุทธิกุล รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ เข้าประชุมร่วมกับกรมชลประทาน และผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ ในเรื่องการเตรียมการรับสถานการณ์อุทกภัย ซึ่งนายโคทิน พูลกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2547
16 ส.ค. 47	ตรวจแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา	เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2547 นายสหัส บัณฑิตกุล นายยลโชค สุขมาก ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าวาสุกรี วัดสร้อยทองและชุมชนไทรงาม ขณะนี้การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว



## สรุปข่าวประชาสัมพันธ์สำนักการระบายน้ำ (ต่อ)

วันที่	หัวข้อข่าว	รายละเอียด
18 ส.ค. 47	จัดงานกาลาดินเนอร์การกุศล "ราตรีแก้วตา ดวงใจ เทิดไท้ 72 พรรษา พระบรมราชินีนาถ"	คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้จัดงานกาลาดินเนอร์การกุศล "ราตรีแก้วตา ดวงใจ เทิดไท้ 72 พรรษา พระบรมราชินีนาถ" เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2547 โดยจัดให้มีการลอยกระทงสายบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ด่านหอประชุมกองทัพเรือ กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ ดำเนินการสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว
23 ส.ค. 47	กรุงเทพฯ ทานนคร ตรวจความพร้อม สถานีสูบน้ำคลองวัดโยธินประดิษฐ์	นายสหัส บัณฑิตกุล ประธานกรรมการเพื่อปฏิบัติราชการด้านการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร นายธีรเดช ตั้งประพุกทิกุล นายอนุรา เทวคุปต์ โดลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของสถานีสูบน้ำ คลองวัดโยธินประดิษฐ์ หลังจากได้รับมอบจากเทศบาลตำบลวังไธมและนำมาทำการ ปรับปรุงอาคารที่ทำการเจ้าหน้าที่ระบายน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2547
11 ก.ย. 47	ผู้ว่าฯ กทม.ตรวจราชการ สนน.	นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสำราญ ราชพลสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหาร เขารับฟังการบรรยายสรุปแนวทางการ ป้องกันน้ำท่วมและผลการดำเนินงานของสำนักการระบายน้ำ จากนายธีรเดช ตั้งประพุกทิกุล พร้อมกับลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและลงเรือท่องเที่ยวแนวเส้นทาง ระบายน้ำเสด็จล่องสายไทย เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2547
16 ก.ย. 47	โครงการรณรงค์พัฒนาคลองเปรมประชากร	เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2547 นายอนุรา เทวคุปต์ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ เป็นประธาน เปิดโครงการรณรงค์พัฒนาคลองเปรมประชากร เนื่องในวันอนุรักษ์พัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติ หลังเสร็จพิธีเปิดโครงการฯ ได้ให้เรือเก็บขยะตามลำคลองเปรมประชากร
22 ก.ย. 47	ผู้ว่าฯ กทม. มั่นใจน้ำไม่ท่วม	เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2547 เวลา 13.00 น. นายยลโชค สุขุมภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักการ ระบายน้ำพร้อมคณะให้การต้อนรับนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คุณหญิงฉวีวรรณ ทวีสิน และคณะ บริเวณลานจอดรถถนนทรงวาด ริมน้ำเจ้าพระยา นำตรวจแนวกระสอบทรายและลงเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ท่านาราชวงศ์ถึงท่านาบางโพ
15 ต.ค. 47	เร่งรัดการป้องกันน้ำท่วม	รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสำราญ ราชพลสิทธิ์ พร้อมด้วยนายไชยยศ ฒ นคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นายธีรเดช ตั้งประพุกทิกุล และผู้อำนวยการเขตทุกเขต ประชุมหารือเรื่องการป้องกันน้ำท่วม ล้างพื้นที่เสี่ยงภัยพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และการควบคุมอาคารที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2547
29 ต.ค. 47	สัมมนาเชิงวิชาการโครงการจัดทำระบบ ทำนายน้ำท่วมเนื่องจากฝน	เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2547 นายชาญชัย วิฑูรย์บัญชา รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ เป็นประธานการสัมมนาเชิงวิชาการโครงการจัดทำระบบทำนายน้ำท่วมเนื่องจากฝนพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกภายในคันทันน้ำพระราชดำริ ณ ห้องแกรนด์รีซิดีดาบอลลูม โรงแรมเจ้า-พระยาปาร์ค
2 พ.ย. 47	ผู้ว่าฯ กทม. เยี่ยมชมโครงการบำบัดน้ำเสีย ดินแดง	เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2547 นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ เยี่ยมชมโครงการบำบัดน้ำเสียดินแดง
10 พ.ย. 47	กทม. รับมอบคลองและประตูระบายน้ำ จากกรมชลประทาน	นายธีรเดช ตั้งประพุกทิกุล ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ พร้อมคณะร่วมลงนามและ รับมอบคลอง ประตูระบายน้ำด้านตะวันออก จากกรมชลประทาน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2547
24 พ.ย. 47	ผู้ว่าฯ กทม. ตรวจท่าเรือ ท่าน้ำ เพื่อเตรียมพร้อมในเทศกาลลอยกระทง	เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2547 นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ ตรวจความพร้อมของท่าเรือ (โป๊ะ) และท่าน้ำที่จะ ใช้ในวันลอยกระทงนี้ พร้อมทั้งกำชับให้ดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวกให้ประชาชน
26 พ.ย. 47	สนน. เร่งการล้างท่อระบายน้ำ	เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2547 นางสาวอัญชลี ปัทมาสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นางพรสวรรค์ เกิดไธยา ผู้อำนวยการส่วนเลื่อน - ลดชั้นและลดวันโทษ สำนักทัณฑ์ปฏิบัติ กรมราชทัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประชุมเรื่องแผนการล้างท่อระบายน้ำ ตามนโยบายผู้บริหารให้แล้วเสร็จ ในเดือนพฤษภาคม 2548
1 ธ.ค. 47	กทม. แจกกรมราชทัณฑ์ล้างท่อระบายน้ำรอ รับหน้าฝน	นายธีรเดช ตั้งประพุกทิกุล ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ แจ้งว่าในปีงบประมาณ 2548 กรุงเทพมหานครได้จ้างเหมากรมราชทัณฑ์ล้างท่อระบายน้ำในส่วนของสำนักการระบายน้ำ และ สำนักงานเขตอีก 26 เขต ความยาวรวม 1,167 กม.
1 ธ.ค. 47	สนน. ออกสไลด์และป้ายประชาสัมพันธ์	สำนักการระบายน้ำได้จัดทำสไลด์เกี่ยวกับเรื่องน้ำในคูคลอง ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ เมื่อวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2547 ที่ผ่านมามีพร้อมทั้งจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งไว้ริมคลองต่าง ๆ
21 ธ.ค. 47	การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำช่วยภัยแล้ง จ.พระนครศรีอยุธยา	กรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือจังหวัดที่ประสบภัยแล้งขณะ นี้ได้ติดตั้งเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2547